

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi
và các Chương trình, đề án liên quan đến Người cao tuổi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 5608/UBND-KGVX ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án, liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023; Công văn số 4024/SLĐTBXH-BHXH&GN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án, liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023. Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn báo cáo kết quả, như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Từ khi Luật Người cao tuổi có hiệu lực đến nay, công tác triển khai Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành được Đảng bộ và chính quyền các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trong thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, các tổ chức và đơn vị liên quan đã ban hành theo thẩm quyền hệ thống các văn bản chỉ đạo cụ thể như: triển khai thực hiện Nghị định số 06/NĐ-CP về việc thực hiện Luật Người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi; thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội người cao tuổi huyện; quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện, trong đó có người cao tuổi; quy định về thời điểm chúc thọ, mừng thọ và định mức quà tặng cho người cao tuổi;... nhất là chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người cao tuổi đã được UBND huyện ban hành, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể (*có danh mục kèm theo*).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm, đã phát huy tốt vai trò Hội Người cao tuổi là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. Hội Người cao tuổi huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi; thực hiện tốt công tác biểu dương các điển hình tiên tiến. Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả của hội người cao tuổi huyện đã được nhân rộng, đẩy mạnh, đặc biệt là công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chương trình cụ thể, thiết thực.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

Công tác tuyên truyền, triển khai Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ban ngành, đơn vị có liên quan thực hiện, lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền thực tiếp, nói chuyện chuyên đề nhân ngày người cao tuổi Việt Nam (ngày 06/6), ngày quốc tế người cao tuổi (ngày 01/10), “Tháng hành động vì người cao tuổi” hàng năm, thông qua thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, “Ông Bà mẫu mực - con cháu thảo hiền”,...

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, đã tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật và các mô hình thực hiện cơ chế, chính sách đối với người cao tuổi, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Từ đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện, đồng thời vận động xã hội, huy động mọi nguồn lực chăm sóc người cao tuổi.

3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

a) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Trung tâm Y tế huyện thực hiện chế độ ưu tiên khám chữa bệnh cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên theo quy định. Tuyến y tế cơ sở thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi được củng cố và tăng cường cơ sở vật chất.

- Việc cấp và khám chữa bệnh cho người cao tuổi bằng thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Hầu hết người cao tuổi thuộc diện hưởng lương hưu, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo... đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước

- Triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện:

+ Tại 22/22 xã thị trấn duy trì các hoạt động Đề án tại xã như: Sinh hoạt câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi, duy trì họp tổ tình nguyện viên, tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho Người cao tuổi tại Trạm Y tế đồng thời lập sổ theo dõi sức khỏe.

+ Hướng dẫn các xã, thị trấn lập kế hoạch phối hợp với Đài phát thanh xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa đài về những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cách tự chăm sóc và phòng một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

- Duy trì, củng cố Tổ tình nguyện viên (có 22 tổ tình nguyện viên, có 309 người/22 tổ). Tổ chức họp Tổ tình nguyện viên định kỳ hàng quý, số lượt tình nguyện viên thăm hộ gia đình có người cao tuổi tại nhà là 2.002 lượt trong năm 2022 và 1.022 lượt trong 9 tháng đầu năm 2023.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Kết quả có 19.077 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong năm 2022 và 15.561 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong 9 tháng đầu năm 2023.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua Đài phát thanh xã, truyền thông lồng ghép với sinh hoạt Câu lạc bộ.

b) Chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông công cộng:

Về hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần: Hàng năm, đến Tết cổ truyền của dân tộc Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ đúng theo quy định; nhiều chi hội người cao tuổi thường xuyên tổ chức lễ hội Bài chòi, Lô tô nhân dịp Tết Nguyên đán; tạo điều kiện cho hội viên tham gia hội họp, tham gia các phong trào ở khu dân cư tổ chức như: bình xét gia đình văn hóa, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức ra mắt 07 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở các xã: Bình Hiệp, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Thuận, Bình Chánh, Bình Phước, Bình Tân Phú, bước đầu hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò của Người cao tuổi trong các hoạt động tại địa phương.

c) Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi:

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người cao tuổi. Công tác thực hiện chế độ, chính sách cho người cao tuổi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện được hưởng Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

d) Chúc thọ, mừng thọ và tổ chức tang lễ:

- Công tác chúc thọ, mừng thọ: Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan phối hợp với hội Người cao tuổi rà soát, lập danh sách Người cao tuổi đủ điều kiện chúc thọ đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời; Công tác thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi nhân dịp Tết nguyên đán, các cấp Hội người cao tuổi trong huyện đã thăm và tặng quà như: quà Chủ tịch nước, quà của tỉnh cho đối tượng người có công và hưu trí. Ngoài ra các Hội và chi, tổ hội trích quỹ hội để thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn ở từng địa phương nơi cư trú.

- Tổ chức tang lễ: UBND các xã, thị trấn, Hội người cao tuổi phối hợp với cán bộ Thôn, tổ dân phố và gia đình tổ chức tang lễ phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

d) Phát huy vai trò người cao tuổi: Thường xuyên tạo điều kiện cho Người cao tuổi tham gia xây dựng Hương ước thôn, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn của gia đình và xã hội; tham gia giám sát các công trình xây dựng của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân.

đ) Bộ máy triển khai thực hiện:

- Cấp huyện đã thành lập Ban đại diện Hội người cao huyện gồm có 15 thành viên. Trong đó, có 01 trưởng ban, 02 phó ban (*01 phó kiêm nhiệm là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện*) và 12 thành viên.

- Cấp xã: là 22 cơ sở (*21 xã và 01 thị trấn*), gồm có 120 Chi hội ở 120 thôn/TDP, với 240 cán bộ chi hội, có 457 tổ hội. Tổng số hội viên người cao tuổi là 25.027 hội viên/Tổng số 30.374 người cao tuổi trên toàn huyện, chiếm tỷ lệ 82,34%.

e) Phụng dưỡng người cao tuổi: Hằng năm Ủy ban nhân dân huyện đều tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên Người cao tuổi cao cô đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6, Tháng hành động Người cao tuổi. Thường xuyên biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng Người cao tuổi.

g) Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi: Công tác triển khai, vận động xây dựng các loại quỹ được Hội quan tâm, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo công khai minh bạch; đến nay, hội Người cao tuổi đã vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng được quỹ chăm sóc Người cao tuổi; Quỹ chăm sóc Người cao tuổi toàn huyện 382 triệu đồng.

h) Hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi:

Trong những năm qua, UBND huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các tổ chức - chính trị huyện đã vận nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho Người cao tuổi có nhà ở bị hư hỏng, dột nát; các tổ chức hội đoàn thể nhận hỗ trợ chăm sóc cho nhiều người cao tuổi cô đơn, bệnh tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng tháng bằng tiền mặt hoặc bằng gạo.

i) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Pháp luật về Người cao tuổi: Thông qua hoạt động của hội Người cao tuổi huyện và tại các xã, thị trấn đã có sự phối hợp với với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi qui định; thường xuyên xây dựng cơ chế tự kiểm tra, giám sát đánh giá; đến nay trên đại bàn huyện không có trường hợp nào vi phạm Pháp luật về Người cao tuổi.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Hội Người cao tuổi huyện luôn chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Người cao tuổi theo đúng Luật quy định; rà soát nắm bắt Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn, hộ chính sách; tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà; không để sót hoặc trùng lặp đối tượng. Trong những năm qua không có đơn, thư khiếu nại về chế độ, chính sách đối với Người cao tuổi.

5. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi:

Thực hiện tốt công tác vì người cao tuổi Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 30.374 người cao tuổi, trong đó có 1.062 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận; 710 người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, khuyến học; 66 người cao tuổi là cán bộ Hội khuyến học; có 3.403 người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi.

Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đã gửi văn bản hướng dẫn Hội người cao tuổi xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến hội viên người cao tuổi tham gia thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

UBND huyện chỉ đạo cho Hội Người cao tuổi huyện tích cực tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm góp phần phát triển địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ đó đã làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Người cao tuổi.

- Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

Chương trình được thực hiện đối với Người cao tuổi được kịp thời, đúng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, ưu tiên Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; đến nay 100% thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo trợ xã hội, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ được quan tâm kịp thời.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Một số xã không duy trì việc huy động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi làm hạn chế đến hoạt động của Hội người cao tuổi.

Công tác phát triển hội viên mới còn thấp, nhất là người cao tuổi dưới 70 tuổi và người cao tuổi hưu trí. Hoạt động kiểm tra giám sát của Hội cơ sở đạt thấp, công tác thông tin báo cáo và thực hiện các văn bản, chỉ đạo của cấp trên chưa kịp thời.

Chính sách chăm sóc người cao tuổi còn dàn trải, đời sống của nhiều người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, không có thu nhập, thường xuyên đau ốm, sống dựa vào con cháu là chủ yếu, ít có khả năng tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, cũng như các phong trào của địa phương. Trong khi đó, hiện nay hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng kịp do nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi; bên cạnh những khó khăn trong chăm sóc sức khỏe thì một khó khăn lớn nhất là đời sống vật chất của họ còn thấp; tình trạng người cao tuổi sống cô đơn, không có vợ hoặc chồng chiếm tỷ lệ cao.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGƯỜI CAO TUỔI

1. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

a) Giai đoạn 2021-2025

- Ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi;

- Ít nhất 50% số xã, thị trấn trong huyện có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 50% người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục, thể thao, ít nhất 20% người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

- Mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trở lên hoặc thành lập các mô hình Câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 30% người cao tuổi trên địa bàn tham gia;

- Ít nhất 95% xã, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng;

- Trung tâm Y tế huyện dành một số giường bệnh để điều trị cho người cao tuổi;

- Hàng năm, ít nhất 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 50% người cao tuổi khuyết tật được giới thiệu, đề nghị y tế tuyến trên khám sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; lập hồ sơ đề nghị cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội;

- 50% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang đủ điều kiện theo quy định được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát;

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật;

- Ít nhất 70% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu;

- Ít nhất 50% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi;

- Ít nhất 50% hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn có chuyên mục về người cao tuổi phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 01 tháng/1 lần; ít nhất 50% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông.

b) Giai đoạn 2026 – 2030

- Ít nhất 70% người cao tuổi có nhu cầu, khả năng lao động có việc làm, hộ gia đình có người cao tuổi đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi;

- Ít nhất 65% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 60% người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục, thể thao, ít nhất 20% người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

- Ít nhất 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình Câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bảo đảm 50% người cao tuổi trên địa bàn tham gia;

- 100% xã, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng;

- Trung tâm Y tế huyện dành một số giường bệnh để điều trị bệnh cho người cao tuổi;

- Hàng năm, khoảng 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 80% người cao tuổi khuyết tật được giới thiệu đề nghị y tế tuyến trên khám sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; lập hồ sơ đề nghị cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội;

- 70% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang đủ điều kiện theo quy định được lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát;

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được lập hồ sơ đề nghị hưởng các chính sách trợ giúp xã hội hợp theo quy định của pháp luật;

- Ít nhất 80% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được lập hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu;

- Ít nhất 70% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi;

- 70% các Đài truyền thanh xã, thị trấn và Đài huyện có chuyên mục về người cao tuổi phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 01 lần/tháng; ít nhất 70% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Thực hiện giới thiệu việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp với khả năng sức khỏe và nhu cầu cho người cao tuổi đủ điều kiện. Hỗ trợ thí điểm mô hình khởi nghiệp với người cao tuổi; hỗ trợ các cơ sở của người cao tuổi phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy mô, trình độ quản lý; hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với gia đình có người cao tuổi; ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm tăng thu nhập.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà ở xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, đảm bảo người cao tuổi không phải sống trong nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, tư vấn hướng dẫn để người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe, thành viên gia đình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

- UBND xã, thị trấn thành lập và phát triển hệ thống Câu lạc bộ về văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; thành lập và đi vào hoạt động Câu lạc bộ “liên thế hệ tự giúp nhau” chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống ở cộng đồng dân cư; Hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức của người cao tuổi trong việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi.

- Tạo điều kiện người cao tuổi tham gia tập luyện thi đấu các mô thể thao phù hợp; tổ chức các giải thể thao, hội thi, hoạt động văn hóa ở cơ sở phù hợp với sự tham gia của người cao tuổi. Triển khai thực hiện các thiết chế văn hóa cộng đồng; xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người cao tuổi ở cộng đồng và gia đình; khuyến khích con cháu, dòng họ và toàn xã hội chăm sóc người cao tuổi.

- Tạo điều kiện, động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực xây dựng gia đình, dòng tộc, cộng đồng xã hội gắn kết, văn minh, nêu gương sáng cho con cháu noi theo, xã hội tại địa phương.

- Tăng cường thực hiện các hoạt động trợ giúp, pháp lý cho người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, ổn định cuộc sống, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi bằng nhiều hình thức thích hợp.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác người cao tuổi: tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về công chức, nhân viên, cộng tác viên, công tác bảo trợ xã hội.

- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và gia đình người cao tuổi về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng.

3. Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo quy định của pháp luật và phân cấp ngân sách nhà nước.

- Đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Quỹ chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi.

4. Tổ chức thực hiện

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Người cao tuổi để làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội, trong đó chú trọng đến trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi;

- Nhân rộng xã hội hóa về công tác chăm sóc người cao tuổi; đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình về lĩnh vực người cao tuổi; tranh thủ sự trợ giúp các nguồn lực để thực hiện Chương trình;

- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi; đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ của các cấp.

- Động viên, khuyến khích phát huy vai trò người cao tuổi tham gia tích cực các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Lao động - TB& XH tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Tổ chức CT-XH huyện;
- Hội Người cao tuổi huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Sự

DANH MỤC
BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023
của UBND huyện Bình Sơn)*

1. Công văn số 1041/UBND ngày 5/8/2011 về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình hoạt động của Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện Bình Sơn;
2. Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hoạt động hội Người Cao tuổi giai đoạn (1999-2011);
3. Công văn số 800/UBND ngày 7/6/2012 về việc thành lập Ban quản lý "Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi";
4. Những Quyết định công nhận nhân sự hội đồng quản lý quỹ chăm sóc người cao tuổi xã, TT năm 2012;
5. Công văn số 687/UBND-VX ngày 21/5/2013 về việc đồng ý chủ trương tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Bình Sơn năm 2013;
6. Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 30/5/2014 về việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi từ nay đến năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Sơn;
7. Công văn số 61/UBND ngày 13/1/2014 về việc chỉ đạo chúc thọ, mừng thọ và tổ chức thăm tặng quà cho người cao tuổi tròn 100 và 90 tuổi nhân dịp tết nguyên đán năm 2014;
8. Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" huyện Bình Sơn;
9. Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 về việc kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Bình Sơn;
10. Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" huyện Bình Sơn;
11. Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí chuẩn bị địa điểm khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí cho Người cao tuổi bị bệnh đục thủy tinh thể;
12. Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Hội Người cao tuổi huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2011 – 2016;
13. Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

14. Công văn số 102/UBND-VX ngày 14/1/2016 về việc thăm người cao tuổi tròn 100, 90 tuổi và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân- 2016;

15. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 4/1/2017 về việc thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;

16. Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 12/9/2017 về việc triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi và Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2017;

17. Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Tuổi cao gương sáng" Người cao tuổi sản xuất giỏi giai đoạn 2012-2017;

18. Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" huyện Bình Sơn;

19. Kế hoạch 14/KH-UBND 19/1/2018 về việc thăm tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

20. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27/8/2018 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi và Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2018;

21. Công văn số 607/UBND-VX ngày 22/3/2018 về việc chỉ đạo kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc Người cao tuổi và tăng cường hoạt động của Hội đồng;

22. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 26/6/2019 về việc triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi và tháng hành động vì Người Cao tuổi năm 2019;

23. Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/9/2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020;

24. Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người Cao tuổi nhiệm kỳ 2016 – 2021;

25. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 01/01/2022 về việc thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

26. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

27. Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn;

28. Công văn số 2671/UBND-VX ngày 12/9/2022 về việc rà soát người cao tuổi thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định;

29. Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/5/2022 về việc kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022;

30. Công văn 3269/UBND ngày 27/10/2022 về việc triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện;

31. Công văn số 3639/UBND ngày 28/11/2022 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

32. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2023 về việc thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

33. Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 02/6/2023 về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi" năm 2023;

34. Thông báo số 344 /TB-UBND ngày 26/9/2023 về việc thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023.
